

สำหรับการเผยแพร่ในทันที

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเปิดตัวโครงการความร่วมมือสองโครงการเพื่อจัดการ ทรัพยากรในลุ่มน้ำโขงให้ดีขึ้นและชี้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้ง

เวียงจันทน์ สปป.ลาว 17 มกราคม 2561 – คณะกรรมการแม่น้ำโขง หรือ MRC เปิดตัวโครงการ
ความร่วมมือสองโครงการระหว่างกัมพูชากับสปป.ลาว และกัมพูชากับไทยเพื่อจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ำ
โขงให้ดีขึ้นและชี้ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยและภัยแล้งในการประชุมเริ่มต้นโครงการที่จัดขึ้นใน
เวียงจันทน์เมื่อวานนี้

โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลเยอรมนีผ่านองค์กร Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาการ
วางแผนข้ามพรมแดนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็งระหว่างกัมพูชาและ
สปป.ลาว รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการเขื่อนดอนสะโฮง และการ
ประเมินและวางแผนร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้งบริเวณชายแดนกัมพูชาและไทย ซึ่ง
ประสบอุทกภัยบ่อยครั้ง

นาย Pham Tuan Phan ประธานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงภายใต้กล่าวว่า “ทางเรา
รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการความร่วมมือทั้งสองโครงการได้รับการสนับสนุนเงินทุนและจะได้รับ
ดำเนินการ” และยังคงกล่าวอีกว่า “เรายังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งการลงทุนร่วมกันในการ
ปรับปรุงความมั่นคงด้านน้ำและสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ข้ามพรมแดนที่
ได้รับดำเนินโครงการ และพื้นที่อื่นๆ”

GIZ เป็นภาคีเพื่อการพัฒนาของคณะกรรมการแม่น้ำโขงมาอย่างยาวนาน และให้การสนับสนุนแก่
องค์กรในหลายสาขา ซึ่งรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ การบรรเทาอุทกภัย การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างยั่งยืน การปฏิรูปสถาบัน และการบูรณาการเรื่องเพศภาวะ

นาย Bertrand Meinier ผู้อำนวยการแผนงานความร่วมมือ MRC-GIZ กล่าวว่า “เยอรมนีให้ความสำคัญ
กับการดำเนินงานในโครงการข้ามพรมแดนของ MRC ที่มีศักยภาพที่จะจุดประกายให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขง”

ระยะเริ่มต้นของโครงการมีระยะเวลาหนึ่งปี ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 โครงการความร่วมมือทั้งสองโครงการนี้เป็นสองในห้าโครงการที่ได้รับการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลุ่มน้ำฉบับปัจจุบันและถูกกำหนดและเห็นชอบในแผนชีวิตรดับประเทศ ประเทศสมาชิกจะใช้โครงการ
ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสร้าง
ผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างปี พ.ศ. 2556–2559 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงภายใต้แผนงานการวางแผน
พัฒนาลุ่มน้ำสนับสนุนให้เกิดการอภิปรายหลากหลายรูปแบบภายในกลุ่มประเทศสมาชิก ตามที่มีการ
ทบทวนการประเมินของคณะกรรมการแม่น้ำโขงและแผนระดับประเทศระหว่างการพัฒนาโครงการ
ความร่วมมือ

ในการประชุมเริ่มต้นโครงการวานนี้ ยังมีการอภิปรายถึงการเตรียมการดำเนินโครงการรวมทั้งโครงสร้าง
การกำกับดูแลโครงการที่เป็นธรรมาภิบาล

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลสำหรับการพูดคุยและสร้างความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว
ไทย และเวียดนาม คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นช่องทางระดับภูมิภาคในการสร้างสัมพันธภาพทางการ
ทูตเกี่ยวกับน้ำเช่นเดียวกับการเป็นศูนย์กลางความรู้สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค

-จบ-

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นาย Sopheak Meas

อีเมลล์: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์: +856-21-263263, ต่อ 4607

โทรศัพท์มือถือ: +856-20-77779168